



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ นักเวชศาสตร์สื่อความหมายปฏิบัติการ
และช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน

ตามที่มีประกาศจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ
นักเวชศาสตร์สื่อความหมายปฏิบัติการและช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งดังกล่าว ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

สำหรับผู้ที่มิมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หากภายหลัง
ตรวจสอบพบว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตามประกาศ
จังหวัดนครราชสีมา จะถูกตัดสิทธิไม่พิจารณาคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประวิณ ตัณฑประภา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ประธานคณะกรรมการคัดเลือก ฯ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
แบบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกฯ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

เลขประจำตัวสอบ		ชื่อ - สกุล
๐๐๑	นางสาวกัณธิรา	ชอบดี
๐๐๒	นางสาวกัณธิรา	ทิตายะโส
๐๐๓	นางสาวสริน	ธนาชาติธานัญญา
๐๐๔	นางสาวผกามาศ	สีบสุนทร
๐๐๕	นายเมฆาพิทักษ์	ทิพย์คำ
๐๐๖	นางสาวบุญญาณัฐ	สงวนศรี

ตำแหน่ง นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ

- ไม่มีผู้สมัคร -

ตำแหน่ง นักเวชศาสตร์สื่อความหมายปฏิบัติการ

- ไม่มีผู้สมัคร -

ตำแหน่ง ช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน

- ไม่มีผู้สมัคร -

กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ตำแหน่ง	วัน เวลา และสถานที่สอบ	วิชาสอบ
<p>นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ</p>	<p>วันจันทร์ ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น ๖ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา</p>	<p>สอบสัมภาษณ์</p>
<p style="text-align: center;">ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น ๖ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และทางเว็บไซต์ www.mnrh.go.th</p>		